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มีผูกลาววาวิชาชีพบัญชีในตลาดทุนนั้น เปรียบเสมือนปดทองหลังพระไมคอยมใีครตระหนกัถึง
ความสําคัญจนกระทั่งเกิดปญหาวิกฤตบรษิัทแบบกะทันหัน 

 
คํากลาวเชนนีไ้มถูกตองครับ วิชาชีพบัญชีเปนเสาหลักเสาหนึ่งของตลาดทุน สาเหตุเพราะตลาดทุนนั้น    
เปนเวทีที่ผูออมไปเจอกับผูใชเงินโดยตรงไมผานระบบแบงก การลงทุนซื้อหุนในบริษัทจดทะเบียนก็ดี       
การลงทุนซื้อตราสารหนี้ก็ดเีปนการที่ผูออมรับความเสี่ยงในฐานะของผูออกหลักทรัพยดวยตนเอง 

 
ดังนั้น ตลาดทนุจึงจําเปนตองจัดใหผูออกหลักทรัพยตองเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับฐานะของตนเองเปน
ประจําเพื่อผูลงทุนจะสามารถวิเคราะหตดิตามและใชประกอบการตดัสินใจซื้อหรือขาย ซ่ึงการเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญที่สุดนั้น ก็คือ การจัดทํางบการเงินและรายงานประจําป 

 
ในขบวนการบริหารจัดการที่ดีวิชาชีพบัญชีจึงเปรียบเสมือนผูคุมประตูดานหนา และมีความสําคญั 
ทั้งในดานของการจัดทําบัญชีงบการเงิน และทั้งดานการสอบบัญชี สํานักงาน ก.ล.ต. จึงใหความสําคัญ
ตอการพัฒนามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกบัวิชาชีพบัญชเีปนอยางยิ่ง และที่ผานมากพ็ยายามใหความ
ชวยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ อยูเสมอ 

 
ขอพิจารณาในระดับสากล 
วิชาชีพบัญชีมคีวามสําคัญตอตลาดทุนทุกตลาดทั่วโลกครับ ผูที่เกี่ยวของกับตลาดทนุทั่วโลกจึงมกีาร
ถกเถียงกันมากเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบัญชี ถาถามวาประเด็นถกเถียงที่มีการพิจารณากนัในระดับ
สากลลาสุดมีอะไรบาง ผมขอเลาใหฟงดงันี้ 

 
เร่ืองแรกคือ ปญหาที่โลกของเรามีมาตรฐานบัญชีแยกเปน 2 คายหลัก คือ มาตรฐานสากลหรือ IFRS 
(International Financial Reporting Standards) และมาตรฐานสหรัฐหรือ U.S. GAAP ถึงแม
มาตรฐานสากล IFRS ไดขยายตัวครอบคลุมจํานวนประเทศมากขึ้น ๆ เร่ือย ๆ จนลาสุดมีประเทศที่ใช  



IFRS  แลวกวา  100 ประเทศ   แตการที่ตลาดทุนสหรัฐมีขนาดใหญที่สุดในโลก ทําใหสหรัฐยังสามารถ
ยึดมาตรฐาน U.S. GAAP ของตนเองไวไดอยางเหนียวแนน 

 
การที่มีมาตรฐานหลัก 2 มาตรฐานเชนนี้ ทาํใหบริษัทขามชาติที่ตองเสนองบการเงินทั้งในสหรัฐ 
และตลาดทุนอื่น ๆ พรอมกันนั้น มีปญหาการกระทบยอดระหวางมาตรฐานทั้งสองก็จะสิ้นเปลือง
คาใชจายที่ผานมาจึงมีการเจรจาระหวางสองคายนี้มาโดยตลอด เพื่อพจิารณาความเปนไปไดทีจ่ะปรับ 
ทั้งสองมาตรฐานใหใกลเคียงกันมากขึ้น 

 
ลาสุดสหรัฐไดประกาศแลว ยินยอมใหบริษัทที่ทํางบการเงินตามมาตรฐานสากล IFRS ไมจําเปนตองทํา
งบการเงินขึ้นมาใหมเฉพาะสําหรับตลาดสหรัฐ และไดรวมมือกับองคกรที่กําหนด IFRS เพื่อปรับปรุง 
US GAAP และ IFRS เขาหากันโดย convergence project นี้คาดวาจะแลวเสร็จในป 2009 

 
เร่ืองที่สอง มีผูวิจารณวารายงานประจําปขณะนี้อานเขาใจยาก มีขอมูลมากเกินไปจนไมรูวาจุดใดสาํคัญ 
อานแลวไมเหน็ปญหาที่แทจริง มีขอเสนอวาควรมีขอมูลเกี่ยวกับ Performance ของกิจการมากขึ้น
หรือไม โดยเนนขอมูลที่ใชประโยชนในการคาดเดาอนาคตใหมากขึน้ เชน กลุมลูกคาหลักของกิจการ 
มีแนวโนมอยางไร การพัฒนาสินคาใหม ๆ ไดผลเปนอยางไร ควรมีการหารือระหวางวิชาชีพบัญชี 
กับผูใชงบการเงินเปนประจําหรือไมเพื่อปรับปรุงวิธีการนาํเสนอรายงานประจําปทํานองนี้ 

 
เร่ืองสุดทาย คอืปญหาในการตรวจสอบใหพบการฉอโกงหรือการตกแตงบัญชีในเรือ่งนี้ มีผูวิจารณวา
กรณีที่เกดิปญหาไปแลว เชน Enron หรือ Parmalat ปรากฏวาผูสอบบัญชีไดพบประเด็นบกพรอง   
แตเนื่องจากเหน็วาหลักฐานยงัไมหนกัแนนพอจึงมิไดยกใหปรากฏ จึงมผูีเสนอวาควรกําหนดใหผูสอบ
บัญชีเปดเผยเรือ่งที่จะสามารถชวยช้ีนําประเด็นปญหาตาง ๆ ของบริษัทใหมากขึน้หรอืไม เชน มีประเด็น
ใดที่ผูสอบบัญชีติดใจมาก และยกขึ้นถกเถียงหรือสอบถามผูบริหารกิจการ และสํานกังานสอบบัญชีเอง 
ก็ควรจะตองมรีะบบธรรมาภิบาลในสํานักงาน ควรกําหนดใหสํานกังานเปดเผยขอมูลเรื่องนี้หรือไม    
อยางไร 

 
ประเด็นเหลานี้กําลังมีการถกเถียงกนัในระดับสากลมีการพูดคุยสัมมนากันกลางเวที และในที่สุดกอ็าจ
ไปถึงขั้นออกมาตรฐานบางอยางมาใชในระดับสากล 

 
ขอพิจารณาในประเทศไทย 
ในระดบัประเทศไทยคงยังไมตองสนใจขอถกเถียงในระดับสากลมากนักหรอกครับเพราะเราเองยังมี 
ขอถกเถียงภายในทีย่ังดําเนนิการกันไมเสร็จ ผมขอยกขึ้นหารือกับพวกทาน 2 เร่ือง ดังนี ้



เร่ืองแรก คือ การนํามาตรฐานบัญชีสากลมาใชในไทยเรื่องนี้มีความจําเปนเพราะตลาดทุนไทยเชื่อมโยง
กับตลาดเงินสากลมานานแลว ทั้งในดานการเปดใหนักลงทุนทั่วโลกเขามาซื้อหลักทรัพยในไทย  
และในดานการเปดใหกิจการไทยออกไปจดทะเบยีนในตลาดอื่นไดทัว่โลก การเชื่อมโยงเชนนี้ จึงทําให
ประเทศไทยจาํเปนตองนํามาตรฐานบัญชีสากลมาใช 

 
ในเรื่องนี้ สํานกังาน ก.ล.ต. ก็ไดใหการสนบัสนุนโดยกาํหนดจะจายเงนิใหแกสภาวชิาชีพบัญชีเพือ่การนี้
ประมาณ 10 ลานบาท ทางสภา ฯ เองก็ไดใหคํามั่นไวแกคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ ซ่ึงมทีาน
นายกรัฐมนตรเีปนประธาน วาจะประกาศใชมาตรฐานบญัชีสากลใหเสร็จ ภายในป 2550 

 
ถามวาประเทศไทยพรอมจะเอามาตรฐานการบัญชีสากลมาใชเต็มรูปแบบหรือยัง ตองตอบวามีบาง
กิจการที่พรอมจะใชเต็มรูปแบบแลว แตกย็ังมีบางกิจการที่ยังไมพรอม ซ่ึงปญหากรณีเชนนี้อาจจะมิได
เกิดจากกจิการเอง แตอาจเปนเพราะมาตรฐานสากลบางเรื่องนั้นไดกําหนดวิธีปฏิบัติไวที่ไมเหมาะแก
สถานการณเฉพาะของบานเรา 

 
ตัวอยางเชนเรือ่งการปรับโครงสรางหนี้ ที่มีการยืดกําหนดการผอนชําระออกไปมาตรฐานสากลกําหนด
ไววาใหคํานวณมูลคาปจจุบนัของหนี้ดังกลาว โดยใชอัตราดอกเบี้ยตามสัญญากูเดิมเปนฐานคํานวณ     
เพื่อเปนการสะทอนคาเสียโอกาสที่แบงคไมไดรับดอกเบี้ยตามอัตราเดิมที่คาดหวังไว การกําหนดเชนนี้
เหมาะสําหรับกรณีภาวะเศรษฐกิจปกติที่อัตราดอกเบี้ยลาสุดกับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมจะตางกัน 
ไมมากแตไมสามารถใชกับกรณีประเทศที่เพิ่งผานวกิฤตเศรษฐกจิ 

 
ชวงกอนวิกฤตของไทยนั้น อัตราดอกเบี้ยในสัญญากูระดับรอยละ 15 – 16 ตอป เปนเรื่องธรรมดา     
และหากผิดนดัจะปรับสูงขึน้ไปอีกแตภายหลังวกิฤตนัน้ การลงทุนภาคเอกชนหดตวัทําใหอัตราดอกเบี้ย
เงินกูทัว่ไปลดลงอยางมาก แมในวนันี้ไดฟนตัวแลว แตกย็ังอยูในระดับเพียงรอยละ 7 – 9 ตอปเทานัน้ 

 
การที่จะใชอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 – 16 ตามสัญญากูเดิม ในการคํานวณมูลคาปจจบุันจึงจะไดตวัเลข
มูลคาที่ต่ําทําใหแบงคตองแสดงยอดขาดทนุมาก และในความเหน็ของผมเอง ก็ไมเปนประโยชนแก 
ผูใชงบการเงินแตอยางใด เนือ่งจากการคํานวณความเสยีหายที่เกิดจากหนี้เสียในบัญชีของเจาหนีด้วยการ
ใช discount rate  ตามอัตราในสัญญาเดิมเปนการสะทอนความผิดพลาดในการบริหารงานของผูบริหาร
สวนหนึ่งก็จรงิอยูแตตวัเลขดังกลาวยังรวมการสะทอนความเสียหายที่เกิดจากสภาพเศรษฐกจิที่อยู
นอกเหนืออํานาจควบคุมของผูบริหารอีกดวย ผมจึงเหน็วาในสภาวะประเทศที่เพิ่งผานวิกฤตเศรษฐกิจ       
การใชอัตราดอกเบี้ยตลาดทัว่ไปในปจจุบนัคือ รอยละ 7 - 9 เหมาะสมมากกวา 

 



ตัวอยางอกีรณหีนึ่งคือมาตรฐานเกีย่วกับการแยกผลการดําเนินงานเพือ่แสดงแยกตาม segment ของธุรกิจ        
ซ่ึงในกรณีประเทศกําลังพัฒนานั้น บางครัง้ขนาดของบริษัทไมใหญโตมากเมื่อแยกผลการดําเนินงาน
ออกมาแลว หากเปน segment ที่มีลูกคารายเดยีวเปนหลักจะทําใหขอมลูผลกําไรปรากฏแกลูกคา        
เปนชนวนที่นาํไปสูการตอรองเพื่อบีบใหลดราคาลง ซ่ึงก็ไมนาจะเปนวตัถุประสงคหลักของมาตรฐาน
การบัญชี 

 
กรณีเชนนี้จะทําอยางไร 
ผมจึงเสนอใหมีการพิจารณาวา ใหประเทศไทยประกาศมาตรฐานตามสากลแตใหมีการเพิ่มทางเลือก
ช่ัวคราวในบางเรื่องเปน Local option กรณเีชนนี้ กจิการใดที่ประสงคจะใชมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบ       
ก็จะสามารถทาํไดเลย สวนกจิการใดตองการใชทางเลือกชั่วคราวก็สามารถทําไดดวย แตตองเปดเผย 
ใหชัดเจน รวมท้ังควรมีการกําหนดระยะเวลาใหมกีารทบทวน ถาในอนาคตเมื่อใดหมดความจําเปน       
ก็ควรยกเลิกทางเลือกนี้ตอไป 

 
ปญหาทํานองนี้เกิดจากคณะกรรมการที่ยกรางมาตรฐานสากลนั้น มีตัวแทนจากประเทศกําลังพัฒนา 
นอยเกนิไป ลาสุดมีการแกไขแลวบางแตกย็ังไมพอ ดังนัน้ ในระหวางนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. จึงไดจัดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพือ่ติดตามขบวนการยกรางมาตรฐานสากลตาง ๆ ประกอบดวยตัวแทน 
จากสภาวิชาชพีบัญชี ภาคเอกชน และภาคราชการ เพื่อหยิบยกปญหาของประเทศกําลังพัฒนาแจง 
ใหเขาทราบแตเนิ่น ๆ 

 
เร่ืองที่สองคือการกํากับดแูลวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ซ่ึงก็เปนเรื่องที่สําคัญอีกเชนกัน ในประเทศ 
อ่ืน ๆ นั้น ในระยะ 4 – 5 ปที่ผานมา มีการจดัตั้งหนวยงานทางการเพื่อทําการกํากับดแูลผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีเปนการเฉพาะทั้งส้ิน ตวัอยางเชน 

 
ในสหรัฐ คือ PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) ในอังกฤษ คือ FRC (Financial 
Reporting Council – UK) ในกลุม EU คือ EGAOB (European Group of Auditors' Oversight Bodies)  
ในออสเตรเลีย คือ FRC (Financial Reporting Council – Australia) ในสิงคโปร คือ ACRA (Accounting 
and Corporate Regulatory Authority) และในญี่ปุน คือ CPAAOB (Certified Public Accountants and 
Auditing Oversight Board) 

 
หนาที่หลักขององคกรดังกลาวจะมี 3 ดานดวยกัน คือ 

 
หนึ่ง การกําหนดมาตรฐาน (เวนแตประเทศที่ใชมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบก็จะไมทําหนาที่นี้)  



 
สอง กํากับดแูลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน และ 

 
สาม คือลงโทษกรณีที่มีการฝาฝน 

 
ในดานของการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานนัน้ มีงานซอนอยูหลายอยางดวยกัน เร่ิมตั้งแต
ตองมีขบวนการที่จะสอดสองตรวจตรางบการเงินตาง ๆ ยกขึ้นมาดแูบบสุมขบวนการออกไปตรวจสอบ
สํานักงานสอบบัญชีเปนประจําเพื่อใหแนใจวามีระบบการทํางานที่รัดกุม ดังนัน้ องคกรลักษณะนี ้
จึงจําเปนตองมีแหลงรายได ประเทศ สวนใหญจึงเก็บเอาจากบริษัทจดทะเบียนสวนหนึ่ง และเก็บจาก
สํานักงานสอบบัญชีอีกสวนหนึ่ง 

 
กรณีของประเทศไทย ขณะนี้มีกฎหมายจดัตั้งสภาวิชาชพีบัญชีขึ้นแลว สภาฯ มีหนาที่กําหนดมาตรฐาน       
และที่จริงตามกฎหมายนั้น สภาฯ มีอํานาจและหนาที่ในอีกสองดานครับ คือ การดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน และการลงโทษผูกระทําความผดิ แตลาสุดสํานักงาน  ก.ล.ต. ไดสอบถามไปทางสภาฯ ได
ตัดสินใจขอยังไมทําสองหนาที่ดังกลาวโดยแจงวายังไมมีความพรอมทั้งดานกําลังเงนิและบุคลากร 

 
ดังนั้น ในขณะนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. จึงกลายเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่สองดานนี้ แตก็ทําไดแตเฉพาะ
ผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน มิใชกํากับดูแลงานทัง้สองดานนี้สําหรับทั้งประเทศ 

 
ผมเองคิดวาในอนาคต ประเทศไทยสมควรจะมีองคกรทีท่ําหนาที่กํากบัดูแลใหมกีารปฏิบัติตาม
มาตรฐาน และการลงโทษผูกระทําความผดิที่เปนศูนยรวมทั้งประเทศ มิใชเนนแตเฉพาะบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนดังที่เปนอยูในขณะนี้ ซ่ึงถาเปนเชนนัน้ก็จําเปนจะตองมกีารออกกฎหมายใหมเพื่อจดัตัง้
องคกรขึ้นตางหากจากสภาวชิาชีพบัญชี เพือ่ใหองคกรนัน้ทําหนาที่ที่สภาฯ ไมสามารถกระทําตอไป      
หรือหากสภาวิชาชีพบัญชีจะเปลี่ยนใจและจะรับทําสองหนาที่ดังกลาว ก็ควรจะกําหนดวิธีเสริมความ
พรอมดานการเงิน ดานบุคลากร และดานการขจัดความขดัแยงทางผลประโยชนโดยเร็วตอไป 

 
สรุป 
ทานผูมีเกียรตทิี่เคารพ 

 
ประเด็นที่ผมยกขึ้นหารือกับทานในวันนี้ เปนเรื่องที่สําคัญมากทั้งสองเรื่อง 

 



การนํามาตรฐานการบัญชีสากลมาใชในประเทศไทยนั้น มิใชวามกีารแปลเนื้อความเปนภาษาไทยแลว 
ก็จบ ขอเรียนวาไมจบครับ ตองมีการวางแผนแมบทเพื่อสรางความเขาใจใหแกนักบญัชีทั่วประเทศ      
ตองมีการประสานงานกับสถานศึกษา มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงใสเขาไปในหลักสูตร ตองมีขบวนการ
ตีความมาตรฐานตาง ๆ จึงยังจะมีงานอกีหลายดานที่พวกทานทุกคนจะตองชวยกันผลักดัน 

 
เร่ืองการกํากับดูแลใหมกีารปฏิบัติตามมาตรฐาน และการลงโทษผูกระทําความผิดนั้นก็เชนกัน ตองม ี
การคิดอานที่จะจัดตั้งองคกรที่สามารถระดมรายไดจากแหลงตาง ๆ ที่พอเพียง ตองเปนองคกรที่มี
บุคลากรทํางานเต็มเวลาสามารถจางบุคลากรไดในเงินเดอืนที่เหมาะสม และควรทําหนาที่ติดตาม 
และโตแยงกับขบวนการยกรางมาตรฐานในตางประเทศไดดวย 

 
ทั้งสองเรื่องเปนโจทยเฉพาะหนาที่สําคัญอันดับตนสําหรบัวิชาชีพบัญชขีองไทยครับ วิชาชีพบัญชีไมควร
จะเปนปดทองหลังพระแตควรจะอยูในความสําคัญตลอดเวลา 

 
สําหรับเวลานี้ ผมคิดวาเรียกไดวาเปนเวลาชวงหวัเล้ียวหวัตอสําหรับวชิาชีพบัญชีในตลาดทุนไทย     
เรียกไดวาไมมเีวลาใดทีว่ิชาชพีของทานมีความสําคัญตอตลาดทุนของไทยเทากับวันนี้แลวครับ 


